

ด่วนมาก

ที่ ตก ๐๐๒๓.๓/ ๖๖๖/๑๙๖



ศาลากลางจังหวัดตาก

ถนนพหลโยธิน ตก ๖๓๐๐๐

๒๖

ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอแม่สอด พบพระ แม่ระมาด อุ่มผาง นายกเทศมนตรีเมืองตาก และนายกเทศมนตรีนครแม่สอด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดการฝึกอบรม และรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบใบแจ้งการชำระเงินค่าเข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบใบแจ้งยืนยันเข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า จะดำเนินการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้องการปลูกฝังเด็กและเยาวชนไทยมีความรู้ ความเข้าใจ และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความพอดี และเพื่อเป็นการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่การเป็นสถานศึกษาพอเพียงให้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากที่ยังไม่ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ดังนั้น จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นอีก จำนวน ๓ รุ่น ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ดังนี้

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ จึงให้ดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาอนุญาตให้บุคลากรทางการศึกษาตามรายชื่อ
ในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ เข้ารับการฝึกอบรมและชำระเงินค่าลงทะเบียนตามรุ่นที่กำหนด พร้อมทั้งเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด

๒. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้พิจารณาคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ โรงเรียนละ ๓ คน (ผู้บริหารสถานศึกษา ๑ คน และครู ๒ คน) เพื่อเป็นตัวแทน และสามารถนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างสัมฤทธิ์ผล พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่การเป็น “สถานศึกษาพอเพียง” หรือ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ต่อไป โดยให้จัดส่งแบบยืนยันการเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

/ภายในวันที่...

ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยให้เบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕

๓. การชำระเงินให้โอนผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา จำนวนคนละ ๔,๐๐๐ บาท (เป็นค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร และค่าบริการจัดการ) โดยใช้แบบใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการศึกษาฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เป็นแบบฟอร์มในการโอนเงิน โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์ ชื่อบัญชี “ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” เลขที่บัญชี ๐๐๖-๖-๐๗๔๓๒-๐ (ค่าธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคาร จำนวน ๑๐ บาทต่อรายการ) ก่อนการฝึกอบรมอย่างน้อย ๗ วันทำการ (ธนาคารจะปิดระบบชำระเงินเมื่อผู้เข้ารับการศึกษาฝึกอบรมครบ ๒๐๐ คน/รุ่น) ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสหลักสูตร และรหัสรุ่นก่อนการโอนเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมมา

๔. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักฐานใบรับชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการที่ธนาคารออกให้ใช้เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๕๗๕ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การใช้สำเนาใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน (DEPOSIT SLIP & RECEIPT SLIP) เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน

๕. ในกรณีที่ผู้เข้ารับการศึกษาฝึกอบรมได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแล้ว แต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้ารับการศึกษาอบรมได้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาส่งบุคลากรคนอื่นเข้ารับการศึกษาอบรมแทน โดยให้ทำเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้เข้ารับการศึกษาอบรม และใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนตามข้อ ๔ แทนบุคคลดังกล่าวที่ตนไปแทน โดยไม่ต้องแก้ไขรายชื่อในสำเนาใบรับฝากเงินที่ธนาคารออกให้ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนให้ในกรณีที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาอบรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรศักดิ์ เลียงสนบัตติ)

ท้องถิ่นจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร./โทรสาร. ๐-๕๕๕๑-๔๔๘๓ ต่อ ๓